

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình, kết quả công tác thực hiện Kế hoạch Tăng cường công tác tuyên truyền về nhân quyền**

Thực hiện Kế hoạch số 291/KH-BCĐ-CAT ngày 07/10/2019 của Ban chỉ đạo về nhân quyền của tỉnh về Tăng cường công tác tuyên truyền về nhân quyền, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả như sau:

#### **I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI**

- Thực hiện Kế hoạch số 291/KH-BCĐ-CAT của Ban chỉ đạo về nhân quyền của tỉnh về Tăng cường công tác tuyên truyền về nhân quyền, UBND huyện Triệu Sơn đã tổ chức phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương, mục đích, yêu cầu, nội dung công tác trọng tâm nêu trong Kế hoạch đến các phòng, ban chức năng, cơ quan trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư về công tác nhân quyền trong tình hình mới, Thông báo số 46-TB/TW ngày 06/02/2018 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về công tác nhân quyền trong tình hình mới.

- Chỉ đạo, tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch số 291/KH-BCĐ-CAT về Tăng cường công tác tuyên truyền về nhân quyền trên địa bàn huyện bám sát theo Đề cương tuyên truyền công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (được ban hành kèm theo Kế hoạch số 291/KH-BCĐ ngày 07/10/2019).

- Đã tổ chức xây dựng Đề cương tuyên truyền công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ ĐẤU TRANH VỀ NHÂN QUYỀN**

##### **1. Kết quả thực hiện chính sách tôn giáo phục vụ công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền**

Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các đề nghị của tổ chức, cá nhân các tôn giáo theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo ổn định, không để xảy ra phức tạp. Hoạt động của các chức sắc, sinh hoạt tôn giáo của tín đồ về cơ bản thuần túy tôn giáo, tuân thủ pháp luật; quyền tự do tín ngưỡng, các sinh hoạt tôn giáo của quần chúng tín đồ

được đảm bảo và được các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi; các nhu cầu chính đáng của các tôn giáo được giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Đời sống của các đồng bào theo tôn giáo ngày càng được cải thiện; mối quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo với cấp ủy, chính quyền địa phương được giữ vững; các phong trào thi đua xây dựng cuộc sống mới "tốt đời, đẹp đạo" do MTTQ phát động được chức sắc, nhà tu hành, quần chúng tín đồ hưởng ứng tích cực, tạo sự gắn bó hòa hợp dân tộc, lương giáo đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một số kết quả nổi bật là:

- Làm tốt công tác tranh thủ chức sắc, chức việc nhân dịp các ngày lễ; chỉ đạo phòng Nội vụ, Công an huyện, các ngành liên quan triển khai các biện pháp công tác đảm bảo ANTT đối với hoạt động thường niên và bất thường trong tôn giáo; Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn triển khai các biện pháp công tác ngăn chặn, đấu tranh, xử lý đối với các hoạt động tôn giáo trái quy định của pháp luật trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo lực lượng Công an huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch "Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động mua bán, chuyển nhượng, lấn chiếm đất và xây dựng công trình tôn giáo trái pháp luật", qua đó đã xác định được 06 công trình tôn giáo có nhu cầu sửa chữa, xây dựng mới; 05 công trình tôn giáo tiềm ẩn sửa chữa, xây dựng trái pháp luật; 23 khu đất liên quan đến tôn giáo tiềm ẩn hiến nhượng, lấn chiếm trái pháp luật trong đó đã tổ chức phòng ngừa 23 khu đất liên quan đến tôn giáo tiềm ẩn hiến nhượng, lấn chiếm trái pháp luật; hướng dẫn cho Giáo xứ Hà Nhuận làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng nhà thờ theo đúng quy định của pháp luật; đã phát hiện Giáo hội Công giáo trên địa bàn huyện Triệu Sơn hiến nhượng 03 thửa đất; đã đấu tranh, ngăn chặn 01 thửa tại họ đạo Eo Khang (xã Hợp Thắng); ngăn chặn, đình chỉ 01 công trình (xây dựng công trình liên quan đến tôn giáo tại xã Hợp Thắng). Trên địa bàn có 03 Linh mục đang hoạt động, chưa phát hiện Linh mục có các hoạt động phức tạp, cực đoan, nhìn chung, các Linh mục đều có quan điểm lưng chừng, hoạt động thích nghi.

- Chủ động đấu tranh với hoạt động của các loại tà đạo và Pháp luân công trên địa bàn. Qua công tác đấu tranh đã làm tan rã điểm nhóm "Hội thánh của Đức chúa trời Mẹ" tại SN127 phố Tô Vĩnh Diện, TT. Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn. Hiện tại, các đối tượng không còn hoạt động trên địa bàn; không để các đối tượng theo Pháp luân công tập trung hoạt động nơi công cộng, đến nay tình hình tà đạo và Pháp luân công trên địa bàn cơ bản được kiểm chế.

## **2. Công tác đấu tranh phản bác các thế lực thù địch vu cáo, xuyên tạc Việt Nam vi phạm nhân quyền**

BCĐ 94 mà nòng cốt là lực lượng Công an chủ động triển khai các biện pháp công tác nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, đoàn viên thanh niên trước những luận điệu sai trái, thù địch trên mạng Internet. Nổi bật là:

- Triển khai các biện pháp nắm tình hình, phát hiện các hành vi đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc tình hình trong nước, trong tỉnh, trong huyện; kịp thời phát hiện, thu hồi tài liệu có nội dung xấu độc, chống Đảng, Nhà nước. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn huyện, định hướng tuyên truyền, viết bài định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, thù địch trên mạng Internet, đấu tranh làm thất bại âm mưu xuyên tạc, kích động, chống phá của các đối tượng, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Công an huyện xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 216/KH-CAT-PA03 về "Đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tán phát thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng", Kế hoạch 294/KH-CAT-PA03 về "Đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội"; Kế hoạch số 69/KH-CAT-PV11(PA03) về "Công tác Công an phòng ngừa, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và áp dụng "Quy trình đấu tranh với đối tượng lợi dụng mạng Internet đăng tải tin, bài có nội dung sai trái, thù địch trên địa bàn huyện Thanh Hóa" để đấu tranh với các đối tượng lợi dụng không gian mạng đăng tải bài viết có nội dung xấu độc, chống Đảng, Nhà nước.

- Đấu tranh, giáo dục, thuyết phục 01 trường hợp, yêu cầu bóc gỡ bài viết có nội dung xấu, độc trên trang facebook cá nhân; xây dựng **01 Blog, 01 fanpage**, và hàng chục tài khoản facebook viết **126** bài trong năm 2019 phục vụ tuyên truyền, đấu tranh phản bác các bài viết có nội dung vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, các tin, bài có nội dung sai trái, thù địch.

### **3. Công tác phòng ngừa khiếu kiện, đình công trên địa bàn**

Lực lượng Công an với vai trò là nòng cốt đã triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm chế, giải tỏa không để xảy ra tuần hành, biểu tình quy mô lớn; không để xảy ra các vụ khiếu kiện kéo dài, phức tạp phá rối ANTT. Một số biện pháp mà Công an huyện Triệu Sơn đã áp dụng triển khai và đạt hiệu quả là:

- Đối với hoạt động khiếu kiện: (1) Chỉ đạo rà soát, phân loại các địa bàn liên quan tranh chấp khiếu kiện theo từng mức: Địa bàn đang có tranh chấp khiếu kiện; địa bàn tiềm ẩn tranh chấp khiếu kiện qua đó xác định có 03 địa bàn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra khiếu kiện trên địa bàn; (2) Trên cơ sở rà soát, phân loại, xác định rõ nguyên nhân để tham mưu quyết liệt cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động cả HTCT vào cuộc giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của người dân kịp thời, thỏa đáng, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân; (3) Thu thập tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân sai phạm trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước gây bức xúc trong quần chúng nhân dân; (4) Thực hiện theo "Quy trình công tác Công an giải quyết khiếu kiện đông người, tuần hành trái pháp luật, phá rối ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

Kết quả đã giải quyết ổn định 02 vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp nảy sinh, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn huyện, không để các thế

lực thù địch, phản động xuyên tạc, lợi dụng hoạt động khiếu kiện kích động quần chúng nhân dân gây phức tạp về ANTT trên địa bàn. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo Phòng Thanh tra phối hợp với Công an huyện thường xuyên làm tốt công tác giải quyết các đơn thư khiếu kiện phát sinh trên địa bàn, không để xảy ra các vấn đề phức tạp.

- Đối với hoạt động đình công trong các doanh nghiệp: (1) Xây dựng và tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch 110/KH-UBND về thực hiện Đề án "Phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT tại các doanh nghiệp"; (2) Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng (Phòng LĐ-TB-XH, Liên đoàn lao động huyện), chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm những dấu hiệu phức tạp, tiềm ẩn phức tạp trong doanh nghiệp để tham mưu, phối hợp triển khai các biện pháp công tác, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không để xảy ra đình công, cũng như giải quyết hiệu quả các vụ đình công nhằm ổn định tình hình không để phát sinh phức tạp trở thành "điểm nóng" về ANTT; (3) Tham mưu cho các doanh nghiệp chủ động xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ doanh nghiệp; thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ doanh nghiệp; tham mưu cho Liên đoàn lao động huyện chỉ đạo xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp; (4) Lực lượng Công an triển khai thực hiện nghiêm túc "Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT" của người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Triển khai thực hiện ký Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT và ra mắt mô hình "Tổ an ninh công nhân" giữa Lực lượng Công an với các doanh nghiệp; tiến hành ĐTCB (trọng tâm nắm số chuyên trưởng, tổ trưởng) xây dựng và sử dụng LLBM, QHHI để nắm tình hình, kịp thời phát hiện những bức xúc, kiến nghị, đòi hỏi của người lao động về quyền và lợi ích tại các doanh nghiệp, từ đó trực tiếp làm việc với chủ doanh nghiệp đề nghị xem xét giải quyết những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của công nhân, có biện pháp khắc phục những sai sót của chủ doanh nghiệp, bố trí để chủ doanh nghiệp đối thoại trực tiếp với công nhân để tìm ra tiếng nói chung...Qua đó, phòng ngừa, ngăn chặn 03 vụ kêu gọi đình công không để xảy ra đình công.

#### **4. Đối ngoại nhân dân trong công tác bảo vệ và đấu tranh về dân chủ nhân quyền**

- Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, ĐVTN trước những luận điệu sai trái, thù địch trên mạng Internet.

- Lực lượng Công an đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tán phát thông tin xấu, độc chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng; phòng ngừa, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đặc biệt là

những thành tựu trong phát triển KT-XH, những kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc, các nhóm yếu thế trong xã hội... để tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chuẩn bị nội dung làm việc, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào hoạt động, hợp tác,...qua đó tuyên truyền về những thành tựu dân chủ, nhân quyền trên địa bàn, không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá.

- Làm tốt công tác thẩm định, đánh giá về an ninh đối với các cá nhân, tổ chức và chương trình, dự án của NGONN; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý NGONN có dự án tại địa bàn; phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác QLNN và những vấn đề liên quan ANTT để kiến nghị với cơ quan chức năng thực hiện tốt quy định trong công tác quản lý NGONN.

### **5. Công tác đảm bảo quyền con người trong đồng bào DTTS huyện Triệu Sơn**

Cộng đồng các dân tộc ở Triệu Sơn bao gồm 03 dân tộc anh em (Kinh, Thái, Mường), trong đó các DTTS có số lượng khoảng hơn 7.000 người sinh sống tại 05 xã trên địa bàn huyện. Trong đó, đáng chú ý là dân tộc Thái, Mường có hoạt động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc đồng thời có nhiều trường hợp phụ nữ lấy chồng Trung Quốc. Tình hình trên đã gây ra khó khăn cho công tác đảm bảo ANTT và việc đảm bảo quyền con người cho họ. Thực hiện công tác đảm bảo quyền con người cho đồng bào DTTS, trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đề án nhằm đảm bảo ASXH và ANTT trong vùng đồng bào dân tộc.


Thực hiện chính sách tôn giáo, các lực lượng chức năng mà nòng cốt là lực lượng Công an đã tập trung lực lượng, biện pháp công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho các cấp, ngành giải quyết vấn đề tôn giáo.

- Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm ngăn chặn tình trạng công dân vùng dân tộc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và các nước.

- Huyện ủy, UBND huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ASXH đối với vùng đồng bào dân tộc. Đến nay, trên địa bàn đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc được nâng cao. Tiếp tục củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc. Thực hiện tốt các đề án, dự án liên quan đến chính sách dân tộc đã được phê duyệt như: Chương trình 135; duy trì chính sách với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, tặng quà Tết, thực hiện tốt chế độ thăm hỏi, cấp báo, tạp chí cho người có uy tín.

Qua việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án, chính sách dân tộc kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, định mức, công bằng dân chủ cho người thụ hưởng đã góp phần phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân vùng dân tộc, từ đó góp phần thực hiện tốt quyền con người trên đối với đồng bào DTTS huyện Triệu Sơn.

Vậy UBND huyện Triệu Sơn kính báo cáo Ban chỉ đạo nhân quyền tỉnh  
(qua Phòng An ninh đối ngoại – Công an tỉnh Thanh Hóa) biết./.

*Nơi nhận:*   
- PA01-CAT;  
- Lưu: VT, CA.



**Vũ Đức Kính**